

## เปิดพิมพ์เขียวปฏิรูประบบภาษี การกักตุนเหลื่อมล้ำคืนความเป็นธรรมสังคม น.8

# เปิดพิมพ์เขียวปฏิรูประบบภาษี การกักตุนเหลื่อมล้ำคืนความเป็นธรรมสังคม

จากแผนนโยบายหลักของคณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ในการ “ปฏิรูปประเทศ” เพื่อ “ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมและเท่าเทียมในสังคม” ซึ่งเป็นต้นตอความขัดแย้งทางความคิดที่เกิดขึ้นในประเทศไทยมายาวนาน

แนวทาง “การปฏิรูปโครงสร้างภาษี” โดยเฉพาะการ “ปิดฝืน” ภาษีมรดกมาใช้ ถือเป็นแนวทางที่รัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ประกาศให้เป็น “วาระแห่งชาติ” ที่ต้องเร่งดำเนินการ โดยได้บรรจุไว้เป็น “นโยบายเร่งด่วน” ที่จะเร่งรัดดำเนินการให้สำเร็จภายใน 1 ปี

ไม่เพียงเพื่อลดความเหลื่อมล้ำสร้างความเป็นธรรมในสังคม ในห้วงเวลาสำคัญที่รัฐบาลจำเป็นต้องใช้เม็ดเงินจำนวนมากในการฟื้นฟูเศรษฐกิจ กระตุ้นการลงทุนนั้นภารกิจในการแสวงหา “รายได้” เป็นอีกหน้าที่สำคัญของ “กระทรวงการคลัง” ที่ทำให้ต้องแสวงหาและศึกษาเพื่อนำ “ภาษีใหม่” มาใช้

แน่นอน การปิดฝืนภาษีมรดก ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตลอดจนภาษีใหม่อื่นๆที่กำลังทยอยออกมา ได้ก่อให้เกิดคำถามจากผู้คนในสังคม รัฐบาลจะทนแรงเสียดทาน ฝ่ากระแสต้านได้มากน้อยแค่ไหน?

เพราะหากอยู่ในห้วงปกติของรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งแล้ว สิ่งเหล่านี้แทบจะเป็นไปไม่ได้เลย

เพื่อความกระจ่าง “ทีมเศรษฐกิจ” จึงเปิดพื้นที่เวทีให้นายสมหมาย ภาษี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้ไขความกระจ่างกระทรวงการคลัง จะ “คืนความสุขเพื่อคนไทย” ผ่านการปฏิรูปโครงสร้างภาษีได้อย่างไรดังนี้

### ●ภารกิจยกเครื่อง- ปฏิรูปภาษี

“นอกเหนือจากดูแลการใช้จ่ายของประเทศเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจไทยให้ฟื้นตัวแล้ว ภารกิจสำคัญของผมในการเข้ามารับตำแหน่ง รว.คลัง ก็คือการปฏิรูปโครงสร้างภาษี” ปราบปรามของ นายสมหมาย ภาษี รว.คลัง กับ “ทีมข่าวเศรษฐกิจ” ถึง “พันธกิจ” ที่ได้รับมอบหมายจากนายฯ รว.คลังได้เผยรายละเอียดว่า หากดูฐานะของประเทศไทยในขณะนี้ เราไม่ได้มีเงินมากมายมหาศาล ตรงกันข้าม เรากำลังอยู่ในภาวะที่เรียกว่า “ขาดเงินยิ่งกว่าขาดคน” แม้จะมีเงินใช้จ่ายลงทุน มีการจัดงบประมาณรายจ่ายต่อเนื่อง แต่ในระยะ 10-20 ปีที่ผ่านมา ประเทศไทยกลับไม่สามารถยกระดับความเป็นอยู่ของผู้คนให้ดีขึ้นได้

ทั้งนี้ทั้งนั้น ก็เป็นผลมาจากการจัดเก็บรายได้ถูกจำกัดอยู่ไม่ถ้อยคนทีเหลือเลี้ยงสังคมอยู่เวลานี้มีเพียงส่วนน้อยที่ต้องแบกรับภาระของคนทั้งประเทศหากคิดจำนวนคนเสียภาษีเทียบกับประชากรทั้งประเทศถือว่า “น้อยมาก” เฉพาะอย่างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดากรมสรรพากรระบุว่า มีคนยื่นแบบภาษีประมาณ -10 ล้านคนเท่านั้น และถ้าสแกนลงไปถึงไส้ในจริงๆ จะพบว่า คนที่เสียภาษี แม้จริงๆ จะมีไม่เกิน 5 ล้านคนด้วยซ้ำ จากประชากร 65 ล้านคน

ทั้งนี้ หากเปรียบเทียบกับต่างประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใกล้เคียง ไทย สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เคยประเมินว่า รายได้ของรัฐบาล อเทียบกับผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ หรือจีดีพี อยู่ที่ระดับ 24-25% ขณะที่ประเทศพัฒนาแล้ว อย่างสวีเดน หรือนอร์เวย์ สัดส่วนการจัดเก็บภาษี |ที่ระดับ 40-45% ของจีดีพี

“ในต่างประเทศเก็บภาษีในอัตราที่สูงมาก แต่เม็ดเงินภาษีที่ประชาชน ยแพ่งที่ว่าก็คืนกลับมาให้ประชาชนเต็มเม็ดเต็มหน่วยนั่นคือ ความเป็นอยู่ |ดีขึ้น บุตรหลานได้เล่าเรียนเต็มที่มีประสิทธิภาพ การดูแลสุขภาพ การรักษา



## แนวคิด การจัดเก็บภาษีใหม่

\*หมายเหตุ: ยังสามารถปรับเปลี่ยน  
อัตราภาษีได้ตามความเหมาะสม  
\*\*ที่มา : กระทรวงการคลัง\*\*

### 1.ภาษีมรดก

มูลค่าเกินกว่า 50 ล้านบาท  
เสียภาษี 10%

### 2.ภาษีการรับให้

เสียภาษี 10%  
ของมูลค่าการรับให้

### 3.ภาษีที่ดินและ สิ่งปลูกสร้าง

- ที่ดินเพื่อการเกษตร เสียภาษี 0.5%
- บ้านที่อยู่อาศัย เสียภาษี 1%  
(ราคาบ้านและที่ดินมีมูลค่าต่ำกว่า  
1 ล้านบาท ไม่เสียภาษี)
- อาคารเพื่อการพาณิชย์, ที่รกร้าง  
ว่างเปล่า และอื่นๆ เสียภาษี 4%

พยาบาลที่ดี ทำให้คุณภาพชีวิตของผู้คนดีกว่าประเทศอื่นๆ"

"ถ้าเราไม่มีการปฏิรูปภาษี ประเทศไทยคงพัฒนาให้ดีกว่าปัจจุบัน  
ได้อย่างยากลำบาก"

ดังนั้นรัฐบาลชุดนี้จึงมีเป้าหมายที่จะปฏิรูปโครงสร้างภาษีเสียใหม่ วาง  
รากฐานโครงสร้างภาษีให้แก่รัฐบาลในอนาคต โดยภาษีที่สำคัญ 3 ฉบับที่ต้อง  
เร่งดำเนินการ ประกอบด้วย 1.พ.ร.บ.มรดก 2.พ.ร.บ.ภาษีการรับให้ และ  
3.พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

## ● เคลียร์หน้าเสื่อ "ภาษีมรดก" ลดช่องว่างสังคม

"ที่ผ่านมาผู้คนมักตั้งคำถามว่า รัฐบาลดีแต่เก็บภาษีคนจนผ่านภาษี  
ทางอ้อมอย่างภาษีแวต ปลดปล่อยให้คนมีฐานะหลบเลี่ยงภาษีได้ หรือไม่เห็น  
มีภาษีเพื่อจัดเก็บจากคนรวยบ้าง ก็ภาษีมรดกนี่แหละคือคำตอบที่จะสร้าง  
ความเป็นธรรมให้แก่ผู้คนในสังคมที่ว่า"

ในหลักการของ "ภาษีมรดก" ที่กระทรวงการคลังกำลังปลูกปล้าอยู่  
จะจัดเก็บเฉพาะทรัพย์สินที่จดทะเบียนที่ประเมินราคาได้อย่างชัดเจน เช่น  
บ้านและที่ดิน เงินฝาก หุ้น พันธบัตรและตราสารหนี้ ส่วนทรัพย์สินที่ไม่มี  
การจดทะเบียน เช่น พระเครื่อง รูปปั้น ภาพเขียนและเครื่องประดับทั้งหลาย  
ไม่อยู่ในข่ายที่ต้องเสียภาษีมรดกใดๆ

ส่วนอัตรากษีที่จะจัดเก็บจะอยู่ที่ 10% และจัดเก็บจาก "ผู้รับมรดก"  
ที่มีมูลค่าเกิน 50 ล้านบาทขึ้นไปเท่านั้นและอัตราดังกล่าวเมื่อเทียบกับต่างประเทศ  
ที่มีการนำภาษีตัวนี้มาใช้ ต้องถือว่าเมืองไทยเรายังกำหนดอัตราจัดเก็บไว้ต่ำ  
กว่ามาก "อย่างสหรัฐฯนั้นจัดเก็บจากกองมรดก 40% ญี่ปุ่นจัดเก็บจาก  
ผู้รับในอัตรากษี 55%"

กับความกังวลหากผู้รับมรดกไม่ได้มีรายได้มากมายก่ายกองจะแบกรับ  
ภาระภาษีได้หรือไม่ั้น รมว.คลังย้ำว่า ภาษีมรดกที่รัฐจะจัดเก็บนั้น จะไม่สร้าง  
ภาระแก่ผู้รับมรดกแต่อย่างใด เพราะแม้จัดเก็บจากกองมรดกที่เกินกว่า 50 ล้าน

แต่ก็เปิดให้หักหนี้สินของเจ้าของมรดกก่อน นอก  
จากนี้ ในกรณีคนที่มีรายได้น้อย หากลูกหลานผู้รับ  
มรดกไม่ได้มีรายได้มากมายก่ายกอง เราจึงเปิดช่อง  
ให้ผู้รับมรดกผ่อนส่งได้อีก

ส่วนที่คิดไปไกล หากเจ้าของมรดกทั้งหลาย  
ย้ายย้ายถ่ายเท หรือตั้ง "โนมินี" ขึ้นมารับกอง  
มรดกอันเป็นบทลงโทษที่คนไทยจอมศรีธนญชัย  
ชอบคิดกันนั้น รมว.คลังยืนยันว่า เรื่องนี้กระทรวง  
การคลังคิดอ่านปิดช่องไว้หมดแล้ว เพื่อป้องกัน  
ไม่ให้เกิดปัญหาโนมินี (Nominee) หรือ "ตัวแทน  
อำพราง"

"ตัวอย่างเช่น กองมรดก 300 ล้านบาท  
หากมีทายาท 6 คน แบ่งกันคนละ 50 ล้านบาท  
ก็ไม่ต้องเสียภาษีแล้ว ก็ให้ทนายจัดการโนมินี  
เข้ามาสวมรอยเรื่องแบบนี้ กระทรวงการคลัง  
ได้คิดอ่านหนทางป้องกันไว้แล้วว่าจะหาทาง  
ปิดช่องโหว่การหลบเลี่ยงกันอย่างไรบ้างเพราะ  
ปัจจุบันนวัตกรรมทางการเงินมีมาก"

## ● ปิดช่องถ่ายโอนทรัพย์สิน

ขณะที่ "พ.ร.บ.ภาษีการรับให้" จะเป็น  
กฎหมายภาษีที่จะใช้ควบคู่ไปกับ พ.ร.บ.ภาษีมรดกนั้น  
โดยหลักการของกฎหมายสรรพากรปัจจุบันกำหนด  
เอาไว้คร่าวๆว่า พ่อแม่หรือญาติพี่น้องสามารถมอบ

ของกำนัลให้แก่ทายาทได้ตามความเหมาะสม ซึ่งเป็นเรื่องของการใช้ดุลพินิจว่า “อะไรคือความเหมาะสม”...

ดังนั้นเพื่อปิดช่องโหว่ไม่ให้เกิดการให้ยักย้ายถ่ายเททรัพย์สินก่อนตาย กระทรวงการคลังจึงได้ปรับหลักเกณฑ์ส่วนนี้ให้มาอยู่ภายใต้กฎหมายใหม่ คือ “พ.ร.บ.ภาษีการรับให้” ที่จะระบุเอาไว้อย่างชัดเจนว่า หากมีการมอบทรัพย์สินตั้งแต่หนึ่งบาทแรกต้องเสียภาษีในอัตรา 10% โดยจะไม่มีข้อยกเว้นว่าต้องเกิน 50 ล้านบาทเหมือนกับภาษีมรดก

“หลักการของกฎหมายฉบับนี้ จะทำให้ผู้ที่มีทรัพย์สินที่ยังมีชีวิตอยู่หรือตายแล้ว หากมีการโอนทรัพย์สินไปให้บุตรหลาน ก็ต้องเสียภาษีเหมือนกันหมด และไม่ได้มีข้อยกเว้นอย่าง

ที่มีข่าวก่อนหน้าว่า หากโอนก่อนตาย 2 ปีก็ไม่ต้องเสียภาษี ซึ่งไม่เป็นความจริง เราจำเป็นต้องปิดประตูทุกบานไม่ให้มีช่องโหว่ได้”

ทั้งนี้ นายสมหมายยอมรับว่า การพิจารณาเรื่องภาษีมรดกและภาษีการรับให้ มีรายละเอียดที่ต้องหาหรืออีกหลายประเด็น ซึ่งทางฝ่ายจัดทำร่าง พ.ร.บ. ดังกล่าวคือ กรมสรรพากรพยายามจะปิดช่องโหว่ และจำกัดขอบเขตการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ ซึ่งแน่นอนว่า กรมสรรพากรต้องยึดหลักความยุติธรรมให้หนักแน่น โดยเฉพาะการตีมูลค่าของทรัพย์สินที่ยึดหลักสากล

โดยราคาที่ดินต้องเป็นราคาประเมินของกรมธนารักษ์ ไม่ใช่ราคาท้องตลาด ขณะที่หุ้น หรือหลักทรัพย์ที่ถือครอง ก็ต้องตีราคาให้เป็นราคาปัจจุบัน เช่นเดียวกับบริษัทที่จดทะเบียนนอกตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งประเด็นนี้ได้หารือกับกรมสรรพากรแล้ว จะมีการตั้งหน่วยงานใหม่ขึ้นมารับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวโดยตรง

## ● ปิดฝุ่น “ภาษีที่ดิน” ยันไม่ใช่ “ของใหม่”

อีกชุดภาษีที่กระทรวงการคลังและรัฐบาลจะผลักดันออกมา และคาดว่าจะมีผลบังคับใช้ในอีก 1 ปีครึ่งนับจากปีงบประมาณ 2558 ที่จะเริ่มวันที่ 1 ต.ค. นี้ก็คือ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ซึ่ง รว.คลังยืนยันว่า “ไม่ใช่ของใหม่” แต่อย่างไร

ทั้งนี้ การนำเอาภาษีดังกล่าวมาใช้นั้น ถือเป็นความจำเป็น และเป็น การปิดช่องโหว่ของระบบจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินที่มีอยู่ในปัจจุบัน เพราะภาษีในปัจจุบันที่รัฐบาลได้มอบหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) จัดเก็บอยู่ ทั้งภาษีโรงเรือนและที่ดินและภาษีบำรุงท้องถิ่นนั้นเต็มไปด้วยปัญหา และการใช้ “ดุลพินิจ” ทั้งยังมีข้อจำกัดเกี่ยวกับฐานภาษี อัตราภาษีและการลดหย่อนภาษีมักมาก ทำให้มีความคลาดเคลื่อนในการจัดเก็บค่อนข้างมาก

ยกตัวอย่าง หากเป็นกิจการโรงแรมขนาดกลางๆ ที่คิดค่าห้องพักคืนละ 1,000 บาท หากคำนวณภาษีโรงเรือนๆ ที่ต้องเสียกันจริงๆ ในอัตรา 12.5% ของค่าเช่าซึ่งก็คือรายได้จากห้องพักและยังเสียภาษีมูลค่าเพิ่มอีก 7% ภาษีเงินได้นิติบุคคลอีก 20% ลองคำนวณดูคร่าวๆ เจ้าของโรงแรมน่าจะเสียภาษีสูงถึง 45% หากเสียอย่างตรงไปตรงมาก็กิจการคงอยู่ไม่ได้ หรืออยู่แบบ “ตายทั้งเป็น” จึงทำให้มีการหลีกเลี่ยงในทุกรูปแบบ เช่น ไม่รายงานข้อมูลจริง เช่น จำนวนห้องพักที่เข้าพักจริงอยู่ที่ 70-80% ของห้องพัก ก็บอกว่ามียอดเข้าพักเพียง 30-40% อปท.ท้องถิ่นก็เชื่อ เพราะรู้กันอยู่ว่า ใครเป็นใคร ทำให้รายได้ท้องถิ่นที่จะมีเข้ามาพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชนหายไป “เห็นได้จากปีที่ผ่านมามีท้องถิ่นสามารถเก็บภาษีโรงเรือนทั่วประเทศได้เพียง 23,000 ล้านบาท น้อยกว่าความเป็นจริงค่อนข้างมาก”

ขณะที่บำรุงท้องถิ่น ซึ่งเป็นภาษีที่เก็บจากที่พักอาศัย กฎหมายก็มีข้อยกเว้นให้มากมาย เช่น ที่ดินตั้งแต่ 50 ตารางวา แต่ไม่เกิน 5 ไร่ จะอยู่ภายใต้ดุลพินิจของท้องถิ่นในการยกเว้นเก็บภาษี ที่กว้างว่างเปล่ามีต้นไม้ปลูกอยู่ไม่ก็ต้นไม้ยืนต้นไม่ต้องเสียภาษีที่สำคัญราคาประเมินที่ดินที่อ้างอิงในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องถิ่นที่ใช้ประกาศกระทรวงมหาดไทยเมื่อปี 2521-2524 เป็นราคาประเมิน ทำให้รายได้จากภาษีบำรุงท้องถิ่นที่เก็บได้เพียง 1,000 ล้านบาทเท่านั้น

“เมื่อนับรวมเม็ดเงินภาษีที่ท้องถิ่นที่จัดเก็บทั้ง 2 รายการ ปีหนึ่งมีรายได้เพียง 24,000 ล้านบาท หากรัฐบาลไม่นำภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมาใช้ งบอุดหนุนที่รัฐบาลจะต้องให้ท้องถิ่นต้องมากขึ้นทุกปี นี่จึงเป็นสาเหตุส่วนหนึ่งที่กระทรวงการคลังต้องผลักดันเรื่องภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างออกมาใช้”

ส่วนข้อวิตกของคนไทยจำนวนหนึ่งต่อ “ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง” นั้น รว.คลังอธิบายว่า “คนส่วนใหญ่เมื่อรู้ว่า จะจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รู้สึกตกใจกลัวว่า จะเสียเงินภาษีที่อยู่อาศัย หรือที่ทำกินในอัตราที่สูง ผมบอกได้เลยว่า ภาษีใหม่ที่รัฐบาลจะจัดเก็บนั้นถูกกว่าเงินค่าประกันรถยนต์ หรือป้ายวงกลมที่เราต้องเสียอยู่ทุกปีนี้อีก เพราะจัดเก็บภาษีมูลฐานที่ต่ำมาก”

ทั้งนี้ ในข้อเสนอของกระทรวงการคลังนั้น ในช่วงแรก ที่กฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมีผลบังคับใช้ ควรจะมอบอำนาจในการจัดเก็บภาษีให้แก่กรมสรรพากรดำเนินการจัดเก็บทั้งหมด แล้วจึงจัดสรรคืนให้แก่ท้องถิ่นในลักษณะเงินอุดหนุน และเมื่อท้องถิ่นมีความพร้อมแล้วจึงค่อยโอนภารกิจและอำนาจนี้คืนกลับไป

ส่วนอัตราภาษีที่จะจัดเก็บนั้น นายสมหมายกล่าวว่า ยังอยู่ระหว่างการหารือระหว่างกระทรวงการคลังกับคณะกรรมการกฤษฎีกา แต่ในความเห็นส่วนตัวอยากเก็บบนฐานอัตราภาษีสูงสุดที่กฎหมายกำหนด ซึ่งได้แบ่งเอาไว้ 3 ประเภท คือ 1.ที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม เสียภาษี

ในอัตราไม่เกิน 0.5% 2.ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่ออยู่อาศัย เสียภาษีในอัตราไม่เกิน 1% ยกเว้นราคาไม่เกิน 1 ล้านบาทไม่ต้องเสียภาษี และ 3.ที่ดินเพื่อการพาณิชย์ ที่ดินอื่นๆ และที่ดินรกร้างว่างเปล่า เก็บในอัตราไม่เกิน 4%

หากจะถามว่าเหตุใดจึงต้องใช้เวลาเตรียมการนานนับปีนั้น รว.คลังระบุว่า เพราะภารกิจในการประเมินราคาที่ดิน รั้งวัดที่ดินที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมธนารักษ์ในเวลานี้ เท่าที่ทราบจำนวนที่ดินทั่วประเทศที่มีอยู่กว่า 30 ล้านแปลงนั้น วันนี้กรมธนารักษ์เพิ่งจะดำเนินการประเมินราคาและทำการรั้งวัดไปได้เพียง 7 ล้านแปลงเท่านั้น จึงต้องให้เวลากับกรมในการลุยสำรวจเพื่อจัดทำฐานข้อมูลที่จะใช้เป็นฐานจัดเก็บภาษี

## ● ลด “ทุจริต” ได้ไม่ต้อง “ขึ้นภาษี”

ส่วน “ภาษีแหวด” ที่หลายฝ่ายพากันกังวล หากปรับขึ้นเป็น 10% ในปีหน้า 2558 อาจซ้ำรอยเศรษฐกิจญี่ปุ่นที่รัฐบาลประกาศขึ้นภาษีการค้า จนทำให้เศรษฐกิจพลิกกลับมาชะลอตัวทันทีนั้น ต่อประเด็นดังกล่าว นายสมหมายกล่าวว่า การปรับเพิ่มภาษีแหวดจากปัจจุบันที่เก็บอยู่ในอัตรา 7% ยังไม่มีการตัดสินใจว่าจะปรับขึ้นหรือไม่ หรือปรับขึ้นเท่าไร ขึ้นอยู่กับสถานะแวดล้อมที่ “เหมาะสม” รวมถึงการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ

ทั้งนี้ หากจะปรับขึ้นแหวดจริงไม่จำเป็นว่าต้องปรับขึ้นเป็น 10% สามารถ

ปรับขึ้นได้ตั้งแต่ 1-3% โดยหากปรับแค่ 1% จะจัดเก็บในอัตรา 8% ปรับขึ้น 2% ก็จะเป็น 9% แต่หากเศรษฐกิจไทยแข็งแรงจริงๆ จะขึ้นครั้งเดียว 3% เป็น 10% ก็ได้ “ขณะนี้ยังไม่มีการตัดสินใจ และหากจะมีการตัดสินใจขึ้นภาษี รัฐบาลจะแจ้งให้ประชาชนรับทราบล่วงหน้า 6 เดือน เพื่อให้พ่อค้าแม่ค้าและประชาชนได้เตรียมความพร้อมก่อน”

อย่างไรก็ตาม รมว.คลังกล่าวว่า การปรับขึ้นภาษีแคว้นนั้นที่จริงควรทำมานานแล้ว แต่ฝ่ายการเมืองเราไต่ยกเว้นไม่ทำมาตลอด แต่ที่สุดแล้วประเทศไทยคงหนีไม่พ้น เพราะรัฐบาลจำเป็นต้องหารายได้ให้เพียงพอต่อรายจ่ายที่เพิ่มขึ้นแต่ละเดี่ยวก็น้องทำให้ประชาชนเข้าใจและรู้สึกว่าภาษีที่เพิ่มขึ้นนั้นเพื่อประชาชนแลกกับความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีสิ่งอำนวยความสะดวกมากขึ้น ไม่ใช่ทนอยู่กับสิ่งที่ขาดแคลนอย่างที่เห็นในปัจจุบัน

“เรื่องปรับขึ้นภาษีแคว้นของไทยตรงกันข้ามกับประเทศญี่ปุ่น เพราะเราทำให้ประชาชนมีสวัสดิการที่ดีขึ้น ไม่ได้ทำเพราะมีภาระหนี้สูงจนต้องขึ้นภาษีมาโปะรายได้ โดยกระทรวงคลังวางแผนไว้ว่า หากมีการตัดสินใจขึ้นภาษีแคว้นจะนำภาษีที่ได้เข้าสู่หักเกณฑ์เงินโอนคนชนชั้น หรือ Negative Income Tax ซึ่งเป็นภาษีที่จะไปช่วยเพิ่มรายได้ให้กับคนที่มีรายได้ต่ำกว่า 80,000 บาทต่อปีเพื่อช่วยการลดผลกระทบของผู้มีรายได้น้อย”

อย่างไรก็ตาม แม้จะได้รับคำอธิบายจาก รมว.คลัง ภาษี 3 ตัวใหม่ที่รัฐบาลจะจัดเก็บใหม่ไม่ได้สร้างภาระจนหนักแล้ว และช่วยลดความเหลื่อมล้ำสร้างความเป็นธรรมในสังคม แต่ก็ยังมีคำถามว่า มีทางอื่นหรือไม่ที่จะไม่ขึ้นภาษี ซึ่ง รมว.กระทรวงการคลังทั้งห้าว่า

“ยังมีอีกช่องทางหนึ่ง ซึ่งเป็นประเด็นจากการพูดคุยในเวทีอาเซียนซัมมิต ที่ประเทศอิตาลี เพราะมีคนถามว่าภายใต้การบริหารประเทศจากรัฐบาลทหารจะทำให้เศรษฐกิจดีขึ้นอย่างไร ผมตอบว่า ผู้นำของประเทศมีความตั้งใจที่จะปราบปรามการคอร์รัปชัน และหากไม่มีการคอร์รัปชันแล้วเราจะมั่งบประมาณเพิ่มขึ้นทันที 25% โดยรัฐไม่ต้องขึ้นภาษี”

ทั้งหมดคือภาพรวมของการปฏิรูปโครงสร้างภาษีอันเป็นการดีที่สุดที่หาหาที่รัฐบาล คสช.และ “สมหมาย ภาษี” ผู้ซึ่งนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชาเปรียบต่อสื่อมวลชนว่า “ใครได้ยินชื่อต่างก็หนาว”.

## ทีมเศรษฐกิจ